

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia



ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออก
ติดกับติมอร์เลสเตและปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่

๑,๙๐๔,๕๖๙ ตารางกิโลเมตร
พื้นดิน ๑,๘๑๑,๕๖๙ ตารางกิโลเมตร
พื้นน้ำ ๙๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ

ร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร

เมืองหลวง

กรุงจาการ์ตา

เขตการปกครอง

๓๐ จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ ๓ เขต ได้แก่
กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาคาร์ตา และจังหวัดอาเจะห์

ประชากร

๒๗๕,๐๙๘,๙๕๕ คน (มกราคม ๒๕๖๔)
เป็นอันดับที่ ๔ ของโลก

อัตราการเพิ่มของประชากร

ร้อยละ ๑.๐๗ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

ภาษาราชการ

ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา (ปีพ.ศ. ๒๕๕๓)

อิสลาม ร้อยละ ๘๗.๒ คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๗
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๒.๙ ฮินดู ร้อยละ ๑.๗
และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ ๐.๙

วันชาติ

๑๗ สิงหาคม

บทบาทสำคัญ

- เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหมืองแร่ ถ่านหิน สัตว์น้ำ)
- ให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรทางทะเลตามวิสัยทัศน์แกนอำนาจทางทะเล
- มีบทบาทสำคัญในกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) และองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) รวมถึงเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิก G ๒๐

การเมืองการปกครอง

ฝ่ายบริหาร บริหารประเทศในระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗) วาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปีไม่เกิน ๒ วาระ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกระจายอำนาจเพื่อให้จังหวัดต่างๆ สามารถบริหารปกครองตนเองได้ จึงมีการเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารและสภานิติบัญญัติในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมา การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีลักษณะพิเศษคือพรรคการเมืองไม่สามารถเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทันที แต่มีเงื่อนไขตามกฎหมายซึ่งระบุว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่เป็นพันธมิตรต้องมี ส.ส. รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จากจำนวน ส.ส. หรือได้คะแนนเสียง (popular vote) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงจะมีสิทธิเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี (ต้องเสนอพร้อมกันเป็นคู่) โดยทั้งคู่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากหรือร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป หากในครั้งแรกไม่มีคู่ใดได้คะแนนเสียงตามที่กำหนดให้ลงคะแนนเสียงใหม่ในรอบที่ ๒

ทั้งนี้ ล่าสุดอินโดนีเซียได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย ที่มีการเลือกประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และสภาผู้แทนราษฎร (MPR) มีพรรคการเมืองกว่า ๖๐ พรรค มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียครั้งนี้ปรากฏว่า นายโจโก วิโดโด ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาหรือสภาที่ปรึกษาประชาชน (Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR) ประกอบด้วย ส.ส. จากสภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) จำนวน ๕๗๕ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป และสมาชิกของสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Dewan Perwakilan Daerah-DPD) จำนวน ๑๓๒ คน (จังหวัดละ ๔ คน) MPR มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขและบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทำพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี รวมทั้งพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีและ/หรือรองประธานาธิบดีตามที่ DPR ยื่นเสนอ โดยจะต้องใช้เสียงอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ MPR

ฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความเป็นอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดการพิจารณาตรวจสอบกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ การยุบพรรคการเมือง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งทั่วไป และวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นของ DPR ที่ยื่นเสนอขอถอดถอนประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน ๙ คน มาจากการเสนอชื่อของศาลสูงสุด DPR และประธานาธิบดีฝ่ายละ ๓ คน ประธานาธิบดีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระ มีหน้าที่สูงสุดในการพิจารณาและตัดสินคดี รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายที่ขัดแย้งกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ประธานาธิบดีแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดโดยความเห็นชอบของ DPR หลังจากคณะกรรมการตุลาการ (ประธานาธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนโดยความเห็นชอบของ DPR) เสนอรายชื่อให้ DPR ผู้พิพากษาศาลสูงสุดเป็นผู้เลือกประธานและรองประธานศาลสูงสุด องค์กรศาลที่อยู่ภายใต้ศาลสูงสุด ได้แก่ ศาลสูง ศาลชั้นต้น ศาลกิจการศาสนา ศาลทหาร และศาลการบริหารงานของรัฐ

พรรคการเมือง อินโดนีเซียมีพรรคการเมืองจำนวนมาก แต่ที่สำคัญได้แก่ พรรค Golkar พรรค PDI พรรค PD และพรรค Great Indonesia Movement นอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองที่มีฐานมาจากกลุ่มอิสลาม หรือมีแนวทางนิยมอิสลามหลายพรรค เช่น พรรค PAN พรรค PKB พรรค PKS และพรรค PPP

เศรษฐกิจการค้า

มีระบบเศรษฐกิจเสรีที่ใช้กลไกตลาด มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลไกขับเคลื่อนมาจากการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก มีความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออก

นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ๒๕๕๔-๒๕๖๘ (Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development ๒๐๑๑-๒๐๒๕ หรือ MP3EI) มีหลักการสำคัญ คือ เร่งรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้มีขนาดใหญ่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลกภายในปี ๒๕๖๘ และตั้งเป้าให้ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ ๑๔,๒๕๐-๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ GDP มีมูลค่า ๔.๐-๔.๕ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือร้อยละ ๓ ภายในปี ๒๕๖๘ นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ อุปกรณ์การขนส่ง พาณิชยนาวี นิกเกิล ทองแดง บอกไซต์ ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา สินค้าเกษตร ท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปศุสัตว์ ป่าไม้ โกโก้ ประมง และอาวุธยุทโธปกรณ์ และจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ๖ เขตเศรษฐกิจ คือ ๑) เขตเศรษฐกิจสุมาตรา จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งสำรองพลังงานของชาติ ๒) เขตเศรษฐกิจชวา จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ ๓) เขตเศรษฐกิจกาลิมันตันจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปด้านเหมืองแร่ และเป็นแหล่งพลังงานของประเทศ ๔) เขตเศรษฐกิจสุลาเวสี จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรของประเทศ ๕) เขตเศรษฐกิจบาห์ลี-นูซาเต็งการา จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและผลิตอาหารของประเทศ ๖) เขตเศรษฐกิจปาปัว-หมู่เกาะโมลุกกะ จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอาหาร ประมง พลังงาน และเหมืองแร่ของประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

หน่วยเงินตรา

รูเปียห์ (๑,๐๐๐ รูเปียห์ ประมาณ ๒.๒๔๑๔ บาท)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

๑.๑๑๙ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

๓,๖๐๓ เหรียญสหรัฐฯ (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

สินค้าส่งออกสำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เมล็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (ปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

การทหาร

กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย (Tentara Nasional Indonesia–TNI) ประกอบด้วยกองทัพบก มีกำลังพล ๓๐๐,๔๐๐ คน กองทัพเรือมีกำลังพล ๖๕,๐๐๐ คน และกองทัพอากาศมีกำลังพล ๓๐,๑๐๐ คน ซึ่งกำลังพลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ยุทธโศปกรณ์สำคัญ ได้แก่ รถถังเบา ๓๐๕ คัน รถลาดตระเวน ๑๓๗ คัน รถสายพานลำเลียงและติดอาวุธ ๒๓๔ คัน ยานเกราะล้อยาง ๒๔๗ คัน ปืนใหญ่ลากจูง ๑๘๐ กระบอกปืน ค. ๘๗๕ กระบอก ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ๑๓๕ กระบอก ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๔๑๕ กระบอก อาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศ ๙๓ ชุดยิง เรือดำน้ำชั้น Cakra ๒ ลำ เรือฟรีเกต ชั้น Ahmad Yani ๖ ลำ เรือคอร์เวต ๒๕ ลำ เรือตรวจการณ์ ๕๖ ลำ เรือยกพลขึ้นบก ๓๐ ลำ เครื่องบินขับไล่/โจมตี ๖๔ เครื่อง เครื่องบินลำเลียง ๔๐ เครื่อง เครื่องบินลาดตระเวน ๔ เครื่อง เครื่องบินฝึก ๙๓ เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ ๓๘ เครื่อง กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียมีนโยบายเน้นการจัดหายุทธโศปกรณ์โดยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งและส่งเสริมการใช้อาวุธที่ผลิตได้ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศที่สูงถึงร้อยละ ๗๐ รัฐวิสาหกิจที่ผลิตอาวุธและประกอบอุตสาหกรรมทางทหารได้แก่ PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT LEN Industri, PT PAL Indonesia, PT Inti และ PT Krakatua Steel งบประมาณการป้องกันประเทศ ปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๘,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ ของ GDP

อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย โดยมีเป้าหมายจะเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาวุธภายในปี ๒๕๖๕ กองทัพอินโดนีเซียพยายามบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการกำหนดสัดส่วนงบประมาณทางทหารไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของ GDP ควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไว้ที่ร้อยละ ๔๙ ขณะเดียวกันก็ยังคงนำเข้าระบบอาวุธที่ทันสมัย ได้แก่ เรือดำน้ำ เครื่องบินขนส่ง เครื่องบินต่อต้านการก่อการร้าย เครื่องบินขับไล่ F-๑๖ ซิปนาวุธสกัดเรือรบ และระบบเรดาร์ตรวจชายฝั่ง โดยกระจายสัดส่วนการซื้ออาวุธจากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และจีน เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาาระบบอาวุธของตนเอง ปัจจุบันอินโดนีเซียกำลังขยายความสัมพันธ์ทางทหารกับเกาหลีใต้ และเป็นผู้สั่งซื้ออาวุธจากเกาหลีใต้รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เครื่องบินฝึก เรือดำน้ำ รวมถึงเป็นหุ้นส่วนร้อยละ ๒๐ กับเกาหลีใต้ ในโครงการพัฒนา บ.ขับไล่รุ่นใหม่ ภายใต้รหัส KF-X โดยอินโดนีเซียคาดหวังอย่างยิ่งที่จะได้องค์ความรู้การพัฒนาอาวุธเพื่อยกระดับสถานะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพอินโดนีเซียระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๙–๒๕๖๙)

ปัญหาด้านความมั่นคง

สถานการณ์ความมั่นคงที่อินโดนีเซียห่วงกังวลคือการก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรงของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ อินโดนีเซียพยายามเร่งกวาดล้างกลุ่ม Jamaah Islamiyah (JI) อย่างหนักจนสามารถจับกุมและสังหารระดับแกนนำรวมทั้งเครือข่ายของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ศักยภาพของกลุ่ม JI ในปัจจุบันลดลงอย่างมาก ไม่สามารถก่อเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ได้และกลุ่ม JI ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนอีกต่อไป แต่แตกกระจายออกเป็นกลุ่มข่ายงานขนาดเล็ก (cell) เช่น กลุ่ม Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) และกลุ่ม Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามเร่งปราบปรามมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ยังคงปฏิบัติการก่อความไม่สงบและสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลอินโดนีเซียสามารถสังหารนาย Santoso ผู้นำกลุ่ม MIT เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่งผลให้ศักยภาพของกลุ่มลดลงไปมาก แต่มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มหัวรุนแรงในอินโดนีเซีย รวมทั้งข่ายงานกลุ่ม Islamic State (IS) ชาวอินโดนีเซียในซีเรียอาจนำการเสียชีวิตของผู้นำ MIT ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนก่อเหตุเพื่อแก้แค้น อินโดนีเซียยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนต่างศาสนา รวมทั้งภายในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเอง ส่วนใหญ่เป็นเหตุขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับ ๑) ชนกลุ่มน้อยชาวคริสต์ ๒) กลุ่มอะห์มะดีเยฮ์ (ไม่ยอมรับว่าอัลฮัมมัดเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายตามความเชื่อของมุสลิมทั่วไป) ๓) มุสลิมชีอะฮ์ แต่ที่น่ากังวลคือชาวพุทธในอินโดนีเซียมีแนวโน้มอาจตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในอินโดนีเซียมักเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และบรรยากาศของกระแสมุสลิมโลกที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น หากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลวร้ายลงก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสต่อต้านชาวไทยและชาวไทยพุทธในอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา ซึ่งเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในอินโดนีเซียเกิดความโกรธแค้นต่อชาวพุทธและตัดสินใจก่อเหตุลอบวางระเบิดสถานเอกอัครราชทูตเมียนมา ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และวัดพุทธนิกายมหายาน ที่กรุงจาการ์ตาเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สำหรับปัญหาการแบ่งแยกดินแดน หลังจากมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจห์เสรี (Gerakan Aceh Merdeka-GAM) ซึ่งเป็นมุสลิมโดยมี Crisis Management Initiative (CMI) เป็นคนกลางจัดการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเจรจา จนนำไปสู่การลงนามความตกลงในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยการให้สถานะ special autonomy แก่จังหวัดอาเจห์ ทำให้สถานการณ์การแบ่งแยกดินแดนที่มีความรุนแรงมากที่สุดในอินโดนีเซียยุติลงได้ คงเหลือแต่ความเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนของขบวนการปาปัวเสรี (Organisasi Papua Merdeka-OPM) ซึ่งเป็นคริสต์ที่ต้องการแบ่งแยกจังหวัดปาปัวและจังหวัดปาปัวตะวันตก และกลุ่มสาธารณรัฐมาลุกูใต้ (Republik Maluku Selatan-RMS) ซึ่งเป็นคริสต์ที่ต้องการแบ่งแยกหมู่เกาะมาลุกู ซึ่งปัจจุบันเคลื่อนไหวในพื้นที่ในนามของแนวร่วมอียิปโตมาลุกู (Front Kedaulatan Maluku-FKM)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ

อินโดนีเซียพยายามแสดงบทบาทสำคัญและอย่างแข็งขันโดยเฉพาะใน UN ASEAN G-๒๐ (เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิก) APEC ASEM D-๘ OIC NAM (เป็นหนึ่งในประเทศที่ริเริ่มก่อตั้ง) และ NAASP (ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ ที่กรุงจาการ์ตา) ประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาภาคใต้ของฟิลิปปินส์ใน OIC ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก UNSC UNHRC UNPBC และ ECOSOC

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความร่วมมือกับหลายประเทศ เช่น พัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กับ ญี่ปุ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสหรัฐฯ ครอบคลุม ๒๓ ด้าน อาทิ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เกษษ และชีวเภสัชศาสตร์ ความมั่นคงด้านอาหาร วิจัยทางทะเล พลังงาน และ ICT อุตสาหกรรมความมั่นคงและการ ป้องกันประเทศกับจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสหภาพยุโรป (EU) เทคโนโลยีทางทหารและการพัฒนา นิวเคลียร์เพื่อสันติกับเกาหลีใต้ พัฒนาแหล่งแร่บ็อกไซต์ สำรวจขุดเจาะ น้ำมันใต้ทะเล รวมทั้งพลังงานนิวเคลียร์กับ รัสเซีย อุตสาหกรรมทหารและวิจัยค้นคว้าด้านนิวเคลียร์กับออสเตรเลีย ทหารี่ด้านสำรวจอวกาศและ เทคโนโลยีชีวภาพกับอินเดีย

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

- ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้อินโดนีเซียบรรลุยุทธศาสตร์การเป็นประเทศ ศูนย์กลางทางทะเลซึ่งเป็นนโยบายสำคัญลำดับสูงสุด เพราะทะเลและน่านน้ำอินโดนีเซียมีศักยภาพสร้างมูลค่า ให้ประเทศสูงถึงปีละ ๑.๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งจากกิจการประมง การขนส่ง และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้นำอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับทรัพยากรประมงเป็นอันดับแรก โดยออกมาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การระงับการออกไปอนุญาตการทำประมงชั่วคราวแก่กิจการประมงต่างชาติและเรือประมงที่มีขนาดเกิน ๓๐ ตันกรอส การห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเล การห้ามนำเรืออวนลากออกจากฝั่ง และการจมเรือประมง ที่ลักลอบทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และควบคุมจำนวนเรือประมง ต่างชาติซึ่งเข้ามาจับสัตว์น้ำในประเทศมากถึงวันละ ๕,๓๐๐ ลำ การที่อินโดนีเซียยังคงประสบปัญหาเรือประมง ต่างชาติลักลอบเข้ามาทำประมงในอินโดนีเซียส่งผลให้สูญเสียรายได้สูงถึงประมาณปีละ ๒๕,๐๐๐ ล้าน เหรียญสหรัฐฯ น่าจะทำให้อินโดนีเซียยังคงดำเนินนโยบายเข้มงวดด้านการประมงต่อไป นอกจากนี้ อินโดนีเซีย ค่อนข้างวิตกกังวลต่อการแสดงบทบาทเชิงรุกของจีนในทะเลจีนใต้ แม้ไม่ใช่ประเทศที่อ้างสิทธิ์โดยอินโดนีเซีย แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าไม่ยอมรับการประกาศเส้นประ ๙ เส้นแสดงอาณาเขตของจีนในทะเลจีนใต้ เนื่องจากขัด กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law Of the Sea- UNCLOS) ค.ศ.๑๙๘๒ และการที่เรือประมงจีนลักลอบเข้ามาทำประมงและรุกรานน่านน้ำบริเวณเกาะนาตูน่า ของอินโดนีเซียบ่อยครั้งทำให้อินโดนีเซียพยายามเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพที่เกาะนาตูน่า โดยเพิ่มกำลังทหารเป็น ๒,๐๐๐ คน ขยายทางวิ่ง (Runway) ของท่าอากาศยานเพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ และเครื่องบินรบ และก่อสร้างสถานีเรดาร์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติตามแนวชายแดนทางทะเล อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ รัฐบาลอินโดนีเซียจะเพิ่มการเจรจาพรมแดนทางทะเลกับมาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ปาเลา และติมอร์ เลสเต การอ้างกรรมสิทธิ์ของประเทศใดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่าง ประเทศ

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๓ โดยครบรอบ ๗๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา คือ นายทรงพล สุขจันทร์ และ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ H.E. Mr. Rachmat Budiman

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเป็นไปอย่างราบรื่น นับตั้งแต่ไทยและอินโดนีเซีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๓ โดยมีกลไกความร่วมมือหลักได้แก่ (๑) การประชุม คณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย (Joint Commission Meeting between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia :JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน

ร่วม โดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ (๒) คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝ่าย เป็นประธานร่วม โดยล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HLC ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร และอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HLC ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒. ความสัมพันธ์ด้านการเมือง

อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ และการที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ท่าทีของอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ย่อมมีผลต่อท่าทีของประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในกรอบ OIC ซึ่งที่ผ่านมามีอินโดนีเซียให้ความร่วมมือที่ดี นอกจากนี้ มีความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการศึกษาและมุสลิมสายกลาง (ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ Nadhalatul Ulama (NU) และ Muhammadiyah) ในรูปทุนการศึกษาจำนวนประมาณ ๒๐๐ ทุน แก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสาขาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านศาสนา

๓. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ การค้า

มูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียในปี ๒๕๖๒ มีมูลค่าการค้ารวม ๑๖,๓๓๐.๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (มีมูลค่าลดลง -๑๐.๒๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าของอินโดนีเซียในไทย ในปี ๒๕๖๒ มีมูลค่าการนำเข้า ๗,๒๓๒.๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่าลดลง -๙.๐๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ๑) อากาศยาน ยาวอวกาศ และส่วนประกอบ ๒) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๓) น้ำตาลทราย ๔) เม็ดพลาสติก ๕) เคมีภัณฑ์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ถ่านหิน ๒) น้ำมันดิบ ๓) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ๔) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๕) เคมีภัณฑ์

ไทยกับอินโดนีเซียได้ลงนามความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยความตกลงฯ ดังกล่าวช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียผ่านคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม

ไทยกับอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่บาหลี โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าวเป็นการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวฉบับเก่าซึ่งหมดอายุไปเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งระบุว่ารัฐบาลไทยจะจำหน่ายข้าวขาวร้อยละ ๑๕ - ๒๕ ในปริมาณไม่เกิน ๑ ล้านตันต่อปี ระหว่างปีพ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย

อุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อินโดนีเซียประกาศกฎกระทรวง ๓ ฉบับ คือ (๑) การกำหนดรายชื่อพืช ผักและผลไม้สดบางชนิดที่ต้องตรวจสอบการนำเข้า (๒) การควบคุมจุดนำเข้าพืช ผักและผลไม้สดเฉพาะท่าเรือ ๓ แห่ง และท่าอากาศยาน Soekarno-Hatta (๓) การควบคุมการนำเข้าพืชชนิดหัว โดยเฉพาะหอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียมให้

นำเข้าได้เพียง ๔ จุดที่กำหนด และต่อมากกระทรวงการค้านิโตนีเซียออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าพืชผักผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงทุเรียนและลำไยซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญจากไทย

๓.๒ การลงทุน

ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่ ๑๓ ในอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุน ๓๑๗.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก พื้นที่ที่เข้าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ เกาะสุมาตราใต้และเกาะชวาตะวันตก โดยบริษัทไทยขนาดใหญ่ ๆ ที่เข้าไปลงทุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย บ้านปู ธนาคารกรุงเทพ ลานนาลิกันต์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในขณะที่อินโดนีเซียเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ ๓ ของไทยในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีการลงทุนในไทยจำนวน ๑ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๑.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๔๓ ล้านบาท) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนไทยหลายรายเข้าไปลงทุนด้านพลังงานในอินโดนีเซีย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) โดยมีการร่วมทุนในโครงการ East-West Java กับบริษัท Pertamina บริษัทบ้านปูทำธุรกิจเหมืองถ่านหินในกาลิมันตันตะวันออกและกาลิมันตันใต้ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ทั้งนี้ การลงทุนทางตรงของไทยในอินโดนีเซีย มีมูลค่า ๑,๗๔๑.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลงทุนทางตรงของอินโดนีเซียในไทย มีมูลค่า ๑,๐๓๒.๘๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

๓.๓ การท่องเที่ยว

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม-พฤศจิกายน) มีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเดินทางมาไทยจำนวน ๖๔๕,๐๓๗ คน ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางไปอินโดนีเซียจำนวน ๙๘,๒๘๙ คน

๓.๔ ประมง

อินโดนีเซียเป็นแหล่งประมงนอกน่านน้ำที่สำคัญของไทย กลไกสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ได้แก่ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงไทย-อินโดนีเซีย (JC Sub-Committee on Fisheries Cooperation) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือทางเทคนิคด้านประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย (Senior Technical Consultation Meeting) นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยในอินโดนีเซีย โดยรวมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เข้ากับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้ตั้งคณะทำงานด้านการประมง (Task Force on Fisheries) เพื่อเป็นหน่วยงานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงของไทยในอินโดนีเซีย การแก้ไขปัญหาประมงของภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย และรับรองเอกสารการแปลงสัญชาติเรือประมงไทยเป็นเรือประมงอินโดนีเซีย โดยการประสานงานกับกรมเจ้าท่าและกรมการกงสุลได้จัดตั้งคณะทำงานด้านประมง เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก และ/หรือ เรือประมงไทยที่ถูกจับ

ไทยและอินโดนีเซียได้บรรลุข้อตกลงในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงทุนในบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และฝ่ายไทยได้แจ้งความพร้อมในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – IUU) และสนับสนุนการบริหารจัดการเรือการให้ความช่วยเหลือ

ลูกเรือต่างชาติที่อยู่ในเรือประมงไทยที่เข้าไปทำประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นปัญหาแรงงานประมงทั้งระบบ

๓.๕ ด้านพลังงาน

ไทยและอินโดนีเซียมีกรอบความร่วมมือด้านพลังงาน ได้แก่ Indonesia-Thailand Energy Forum (ITEF) โดยอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Indonesia-Thailand Energy Forum ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เมืองบาห์ลี โดยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย สถานการณ์และพัฒนาการด้านพลังงาน รวมทั้งโอกาสในการลงทุนธุรกิจพลังงาน ๕ สาขา ได้แก่ ๑) ความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซ ๒) ไฟฟ้าและถ่านหิน ๓) พลังงานทดแทน ๔) ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ๕) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตด้านพลังงาน R&D และความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ITEF ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. ความร่วมมือทางวิชาการ

ไทยและอินโดนีเซียดำเนินความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้โครงการ Thai International Cooperation Programme (TICP) ของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทวิภาคี (๒) ศูนย์ศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) (๓) หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) (๔) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (TCDC) (๕) ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Programme) โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ อินโดนีเซียได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติจำนวน ๔ ทุน นอกจากนี้ไทยยังได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค ได้แก่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดอาเจะห์ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งโครงการบัวแก้วสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ความร่วมมือด้านการศึกษา

อินโดนีเซียมีบทบาทที่เป็นรูปธรรมในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จากหน่วยงาน/องค์กรมุสลิมอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้อง ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) องค์กร Muhammadiyah (๒) องค์กร Nahdlatu Ulama และ (๓) กระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซีย โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ (ไม่เฉพาะแต่ด้านศาสนา) ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการประกอบวิชาชีพและการเรียนรู้แนวคิดมุสลิมสายกลางของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยศึกษาในอินโดนีเซียประมาณ ๑,๘๐๐-๒,๐๐๐ คน

ไทยและอินโดนีเซียมีความร่วมมือด้านการศึกษาผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษา ระหว่างกัน ๒ กรอบ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย กับกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กับองค์กร Muhammadiyah ของอินโดนีเซีย

องค์กร Muhammadiyah ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนจาก จชต. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในปี ๒๕๕๗ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากองค์กรฯ จำนวน ๖๑ คน (ครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน แต่ไม่รวมถึงค่าบำรุงการศึกษาอื่นๆ ค่าเช่าหอพัก และค่าครองชีพ)

๖. ความร่วมมือด้านการเกษตร

ไทยและอินโดนีเซียมีคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร (Joint Agricultural Working Group Indonesia – Thailand : JAWG) เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกรอบการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group Meeting : EGM) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร การวางแผนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว โดยกำหนดให้มีการประชุมทุก ๒ ปี

๗. ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ

อินโดนีเซียดำเนินนโยบายการทูตรอบด้าน (all direction foreign policy) และการเสริมสร้างพลวัตของความสมดุลในภูมิภาค (dynamic equilibrium) และให้ความสำคัญต่อบทบาทนำของอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทย นอกจากนี้อินโดนีเซียยังเน้นการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนเพื่อตอบสนองประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ การสร้างบทบาทนำให้แก่อาเซียนโดยเฉพาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลก และการนำประเทศมหาอำนาจเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนนำ การส่งเสริมประชาธิปไตยในพม่า รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นสากลต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การจัดการภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นต้น

๘. ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ

๘.๑ การเยือนที่สำคัญในระดับสูง

ฝ่ายไทย

ระดับราชวงศ์

๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระดับรัฐบาล

๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

- พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑

- นายสมคิด สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประมงใน

- อินโดนีเซีย
- ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย
- ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี
- ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๕ ณ เมืองบาหลี
- ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕
- ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - พลเอก ณะศักดิ์ ปภีมาพร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด
- ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม Asian African Leaders Summit
- ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนางเรีตโน เลสตารี เปเรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย
- ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council-SEAMEC) เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEAN Leaders' Gathering (ALG) ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ฝ่ายอินโดนีเซีย

ระดับประธานาธิบดี

- ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
- ๒๖ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๒ - ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ณ จังหวัดเพชรบุรี
- ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ - ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง เข้าร่วมประชุมสุดยอดกับคู่เจรจา ณ จังหวัดชลบุรี
- ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
- ๓๑ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ - นายซูซีโล บัมบัง ยูโตโยโน ประธานาธิบดี อินโดนีเซีย เข้าร่วม

- การประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงเทพฯ
- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ - นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ - นายยูซูป กัลลา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ - นางเมกาวาตี ชูการ์โนบุตรี อดีตประธานาธิบดี ได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเทพมหานคร
- ระดับรัฐบาล
- ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ที่หัวหิน-ชะอำ
- ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
- ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ดร. อาร์ เอ็ม มาร์ตี เอ็ม นาดาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทย
- ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - นายมาร์ตี นาดาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย – อินโดนีเซีย (JC) ครั้งที่ ๘
- ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๘ - นางเรีตโน มาร์ชูตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
- ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - พลเอก รามิซาร์ต ราซูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม และได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
- ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ - พลเอก ลูฮุต บินซาร์ ปันด์จัยตัน (H.E. Gen. Luhut Binsar

Pandjaitan, Retired) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงาน
ด้านกิจการทางทะเลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วยผู้ว่าการ
ธนาคารอินโดนีเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมการระ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เพื่อนำส่งสารเชิญเข้าร่วมการประชุม ASEAN
Leaders' Gathering จากประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

๘.๒ การประชุมที่สำคัญ

มีกลไกความร่วมมือ ๒ กรอบ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วม และการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC)
โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ ทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม

ความตกลงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย

๑. สนธิสัญญาทางไมตรี ลงนามเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. ความตกลงว่าด้วยการบริการทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๐
๓. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือของช่องแคบมะละกาและในทะเลอันดามัน
ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๔
๔. ความตกลงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย ว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือของช่องแคบ
มะละกา ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
๕. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตกันทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๑๘
๖. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ลงนามเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๙
๗. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศาล ลงนามเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๑
๘. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔
๙. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗
๑๐. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านถ่านหิน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓
๑๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๓๓
๑๒. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๕
๑๓. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๓๙)
๑๔. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
๑๕. พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔)
๑๖. ความตกลงวัฒนธรรมไทยอินโดนีเซีย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๕
๑๗. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทยอินโดนีเซีย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๕
๑๘. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ลงนามเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
๑๙. ความตกลงด้านวัฒนธรรม ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๕
๒๐. ความตกลงว่าด้วยการบริการทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๐ และปรับปรุงแก้ไข
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๑. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

๒๓. บันทึกความเข้าใจการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
๒๔. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดยอกยาคาร์ตา ลงนามเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐
๒๕. สัตยาบันสารสำหรับพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๖ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ลงนามเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔
๒๖. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
๒๗. ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒๘. ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒๙. บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย - อินโดนีเซีย (Thai-Indonesian Business Council) (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖) มีการประชุมร่วมระหว่างสภาธุรกิจไทย- อินโดนีเซีย และอินโดนีเซีย-ไทยมาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรก ที่อินโดนีเซีย เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ณ กรุงจาการ์ตา โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน และครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพฯ
๓๐. พิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน ลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

๙. เรื่องอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ไทยและอินโดนีเซียมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ อาทิ การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดไทยในอินโดนีเซีย การจัดงาน Wonderful Thailand ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา การดำเนินโครงการ ๑๐๐ ปี อังคะลุงสยาม: สานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน รวมทั้งจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในปีพ.ศ. ๒๕๖๓

ในส่วนของความร่วมมือด้านวิชาการ อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิชาการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๓ ที่กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการศึกษา สาธารณสุข พลังงาน และความร่วมมือระหว่างกันในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่สาม

อนึ่ง นาง Retno Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ประกาศเรื่องการตั้งองค์กรชื่อ “Indonesia Aid” ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ ที่จะช่วยเสริมนโยบายด้านการทูตของอินโดนีเซีย ด้วยงบประมาณเริ่มต้นที่ ๑ ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ ๒,๒๔๐ ล้านบาท

ที่มา: ปรับปรุงจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ

www.mfa.go.th (กระทรวงการต่างประเทศ)

www.ipu.org (สหภาพรัฐสภา)

www.moc.go.th (กระทรวงพาณิชย์)

www.cia.gov (สำนักข่าวกรองกลาง)

www.tourism.go.th (กรมการท่องเที่ยว)

www.thairath.co.th (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

www.electionguide.com

https://data.worldbank.org/country/ID

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/607049/607049.pdf&title=607049&cate=151&d=0

http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/trade_thiddec57.pdf

https://www.dtn.go.th/th/negotiation/category/5df89a4def414030fa35e5ab

ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ รัฐสภาไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศด้วย ที่ผ่านมารัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ดังนี้

ระดับทวิภาคี

ฝ่ายไทย

- ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๒๘ - นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๖ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๒ - ร้อยตำรวจตรี วรณ ชันชื้อ ประธานรัฐสภา และคณะรวม ๑๓ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ
- ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ - พลเอก วิชิต บุญยะวัฒน์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และคณะ รวม ๔ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๗ ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ - ศาสตราจารย์มารุต บุณนาค ประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๑๕ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสมาชิกองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) อย่างเป็นทางการ
- ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
- ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ - นายโกคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะ รวม ๖ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ
- ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ - นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ
- ๓-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรีังใจ บุรณสมภพ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - อินโดนีเซีย และคณะ รวม ๙ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ - นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อินโดนีเซีย และคณะรวม ๕ คน เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ๔-๙ กันยายน ๒๕๓๑ - พลโท โมฮัมหมัด คาริส ซูฮุด (H.E. Lt. Gen. Mohamad Kharis Suhud) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ รวม ๘ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย
- ๒๙ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓ - นายไซฟุล ซูลุน (Mr.Saiful Sulun) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๑๒-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ - ศาสตราจารย์ ดร.เจ เอ คาทิลี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ รวม ๙ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๔-๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ - นายอับดุล กาฟูร์ เตงกู อิดริส รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย
- ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ - นายฮายี๋ ซูตาร์โย ซูร์ยอร์กูริดนอร์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ รวม ๑๒ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย
- ๑๔- ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - นายชาลิด มะหะหมัด (Hon. Mr. Cholid Mahmud) สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสถาบันการเมือง สภาผู้แทนภูมิภาค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ จำนวน ๑๕ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบรัฐสภา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของไทย ทั้งนี้ ได้เข้าพบปะหารือกับ นายกษิต ภิรมย์ รองประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คนที่หนึ่ง
- ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - นายนาโชปรียาดโน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทย
- ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - นายบฮาร์ จีตุง ประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและคณะผู้แทนสภาผู้แทนภูมิภาค (วุฒิสภา) เดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้เข้าพบปะหารือกับนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย

สำหรับความสัมพันธ์พหุภาคีนั้น รัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter - Parliamentary Union : IPU) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia - Pacific Parliamentary Forum : APPF) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) ด้วย โดยสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมขององค์กรดังกล่าว และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระดับพหุภาคี**ฝ่ายไทย**

- ๒๑-๒๖ กันยายน ๒๕๓๕ - นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ และคณะ รวม ๑๙ คน เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการและสมัชชาใหญ่-องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ - การประชุมคณะกรรมการวิสามัญของ AIPO ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนองค์การ-รัฐสภาอาเซียนให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ครั้งที่ ๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ - การเดินทางไปส่งมอบงานเลขาธิการ AIPO ณ สำนักงานเลขาธิการ AIPO ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - การประชุมยุทธศาสตร์รัฐสภาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๓ ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ - การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการศึกษาของ AIPO ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนต่อต้านความยากจนอาเซียน ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๗-๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ - นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๔๗ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ-รัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ ๒๔ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ - การประชุมสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนกับกรอบกฎหมายการสนับสนุนการเงิน (The right to Basic Education as a Fundamental Human Right and the Legal Framework for its Financing) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ - การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๔ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ - การประชุมคณะกรรมการวิสามัญของ AIPO ว่าด้วยการปรับเปลี่ยน AIPO ให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ครั้งที่ ๑ ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๘ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ - การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการของคณะกรรมการวิสามัญของ AIPO ว่าด้วยการปรับเปลี่ยน AIPO ให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ครั้งที่ ๑ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ - การประชุมคณะกรรมการวิสามัญของ AIPO ว่าด้วยการปรับเปลี่ยน AIPO ให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ครั้งที่ ๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๕ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ - การเข้าร่วมการประชุมอนุภูมิภาคอาเซียน +๓ และกลุ่มภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๑๖ ณ เขตनुซาดัว นครบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - นายเจริญ คันธวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยใน APA และคณะรวม ๕ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ครั้งที่ ๓
- ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๓ - การประชุมสมัชชาใหญ่ของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - การประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชาอาเซียน (AIPA) กับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปริดา รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และคณะ รวม ๑๒ คน เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIPA และการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชาอาเซียนอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๙
- ๑๖-๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ - นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๓๒ คน เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๓
- ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ - การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลกในโอกาสการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๙ ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน APA เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชาอาเซียนเอเชีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ - นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรวม ๕ คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๖ (The Sixth Global Conference of Parliamentarians Against Corruption : GOPAC) ณ เมืองยอกยาคาร์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - นางสาวณิ สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือกับเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน และคณะ เข้าร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙ โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ “ ความร่วมมือทางทะเลและการจัดทำข้อมติเชิงสันติเพื่อขจัดความขัดแย้งในอาเซียน (Strengthening Maritime Cooperation and Peaceful to Conflicts in ASEAN)

- ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ - นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรวม ๔ คน เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในวาระของ GOPAC และการประชุมสามัญประจำปีของ GOPAC ณ เกาะบาหลีสภาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ - พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการเสวนาว่าด้วย “สมาชิกรัฐสภาผู้ให้การสนับสนุน ‘การปฏิวัติเงียบ’ เพื่อธรรมาภิบาลด้านการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น” (Dialogue on “Parliamentarians Supporting the ‘Quiet Revolution’ for Better Regulatory Governance ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - พลเอก ไพชยนต์ คำตันเจริญ สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรวม ๓ คน เดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาในระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบาสำหรับรัฐสภาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะรวม ๔ คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลีสภาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ - นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรวม ๓ คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเซมินยัก เกาะบาหลีสภาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ๒-๗ กันยายน ๒๕๔๔ - นายอัคบาร์ ตันจุง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะ รวม ๓๐ คน เดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงแรมเซอรอตัน กรุงเทพฯ
- ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - นายอาอุง ลักโซโน ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย (DPR) และคณะรวม ๒๒ คน เดินทางมาร่วมการประชุมสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ (AAPP) ครั้งที่ ๖ ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- ๒๗ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๓ - นาย Nur Wahid, Muhammad Hidayat สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนรวม ๑๖ คน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

- ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - นาย Hasrul Azwar รองประธานกรรมาธิการความร่วมมือรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะ รวม ๙ คน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชา
รัฐสภาเอเชีย (The Standing Committee on Social and Cultural Affairs
of Asian Parliamentary Assembly-APA) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด
ขึ้น ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
- ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ - นาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทน
สมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๓๔ (The ASEAN-AIPA Interface during the 34th ASEAN Summit)
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
- ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ - นาย Pehin Dato Abdul Rahman Taib ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะรวม ๒๓ คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงแรม
แชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

รัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียระบุไว้ว่าองค์กรนิติบัญญัติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly หรือ Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างภายในจะพบว่า MPR ประกอบไปด้วยสมาชิกจาก ๒ สภา คือ

- ๑) สภาผู้แทนราษฎร (House of People's Representatives หรือ Dewan Perwakilan Rakyat-DPR)
- ๒) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (The Regional Representative Council หรือ Dewan Perwakilan Daerah-DPD) รายละเอียดมีดังนี้

๑) สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly หรือ Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR)

องค์ประกอบของสมาชิก สมาชิกของสภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR) ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (DPR) และสมาชิกสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD)

อายุของสภา ๕ ปี

ประธานสภา (MPR) Mr. Bambang Soesatyo

อำนาจหน้าที่ (MPR) มี ๓ ประการ คือ

๑. การแก้ไขและบัญญัติรัฐธรรมนูญ
๒. การแต่งตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี
๓. การถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี

๒) สภาผู้แทนราษฎร (House of People's Representatives หรือ Dewan Perwakilan Rakyat-DPR)

จำนวนสมาชิก ๕๗๕ คน (เป็นชาย ๓๗๕ คน หญิง ๑๐๐ คน)

ระบบการเลือกตั้ง สมาชิกทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งสิ้น ๓๓ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้หลายคน (เขตละ ๓-๑๐ ที่นั่ง)

อายุของสภา ๕ ปี

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร Ms. Puan Maharani

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Mr. Indra Iskandar

ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

พรรคการเมือง	จำนวนที่นั่ง
Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P)	๑๒๘
Party of Functional Groups (Golkar)	๘๕
Great Indonesia Movement (Gerindra)	๗๘
National Democratic Party (NasDem)	๕๙
National Awakening Party (PKB)	๕๘
Democratic Party (PD)	๕๔
Prosperous Justice Party (PKS)	๕๐
National Mandate Party (PAN)	๔๔
United Development Party (PPP)	๑๙
รวม	๕๗๕

อำนาจหน้าที่สภา (DPR)

๑. พิจารณาร่างกฎหมายโดยมีการหารือและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR และประธานาธิบดี ร่างกฎหมายใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีก ในขณะเดียวกัน ร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบร่วมจากประธานาธิบดีและผ่านการลงคะแนนเสียงจาก DPR แล้ว แต่ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน ๓๐ วัน ให้ถือว่ามิมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้โดยสมบูรณ์

๒. DPR ไม่มีอำนาจในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี การถอดถอนประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีต้องทำตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ คือ DPR ต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ร่วมประชุม (ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก DPR ทั้งหมด) และการเสนอเรื่องการถอดถอนให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ DPR จึงสามารถเสนอให้ MPR พิจารณาต่อไป (อำนาจสุดท้ายในการถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีอยู่ที่ MPR)

๓) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (The Regional Representative Council หรือ Dewan Perwakilan Daerah-DPD)

จำนวนสมาชิก

๑๓๒ คน

ระบบการเลือกตั้ง

สมาชิกทั้งหมดมาจากการเลือกผู้แทนแต่ละจังหวัด รวม ๓๐ จังหวัด

เขตปกครองพิเศษ ๒ เขต และเขตเมืองหลวง ๑ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้

๔ คน

อายุของสภา

๕ ปี

ประธานสภา

Mr. La Nyalla Mattalitti (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

อำนาจหน้าที่สภา (DPD)

๑. เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระดับภูมิภาคต่อรัฐสภา

๒. เข้าร่วมการอภิปรายร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระดับภูมิภาค ได้แก่ ความสัมพันธ์ของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ขยาย และการรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงเรื่องงบบุคลากรของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

๓. ตรวจสอบการดำเนินการในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระดับภูมิภาคและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ ความสัมพันธ์ของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ขยาย และการรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงเรื่องงบบุคลากรของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น งบประมาณของรัฐ ภาษี การศึกษา และศาสนา
